

Số: 142/BC- HĐND

Đồng Hới, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII đến nay

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, từ Kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khóa XXII đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tích cực triển khai hoạt động giám sát về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND thành phố và các cơ quan chức năng liên quan, kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trước và sau Kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khóa XXII, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức 14 cuộc tiếp xúc cử tri¹ cho đại biểu HĐND thành phố ở 07 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các Tổ đại biểu về ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã có Báo cáo số 45/BC-TTHĐND ngày 28/6/2022 tổng hợp ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 và Báo cáo số 82/BC-TTHĐND ngày 31/8/2022 tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5. Thường trực HĐND thành phố đã có các văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh để chuyển UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời cử tri đối với 23 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh² và các văn bản đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời cử tri đối với 102 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố³.

Nhìn chung, các ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu ở một số nội dung như: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đề nghị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; công tác quản lý đô thị; công tác quản lý đất đai; đề nghị đẩy nhanh tiến độ GPMB; công tác vệ sinh môi trường và một số kiến nghị về lĩnh vực văn hóa xã hội. Thường trực HĐND thành phố, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tốt chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét việc giải quyết, trả lời cử tri.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố

Thực hiện các nội dung theo văn bản đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thành phố đã phân công, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết, có văn bản trả lời đối với 102/102 ý kiến kiến nghị, đạt

¹ Gồm: 7 cuộc TXCT trước kỳ họp và 7 cuộc TXCT sau kỳ họp.

² Bao gồm 12 ý kiến tại các buổi TXCT trước kỳ họp và 11 ý kiến tại các buổi TXCT sau kỳ họp.

³ Bao gồm 57 ý kiến tại các buổi TXCT trước kỳ họp và 45 ý kiến tại các buổi TXCT sau kỳ họp.

100%. Trong đó, có 36 kiến nghị (đạt 35,3%) đã được tiếp thu, giải quyết; 62 kiến nghị (đạt 60,8%) có văn bản tiếp thu, giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri; 04 kiến nghị (chiếm 3,9%) đang trong quá trình giải quyết, cụ thể như sau:

- *Đối với 36 kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết và 62 kiến nghị có văn bản tiếp thu, giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri:* Sau khi nhận được ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả lời cũng như văn bản tiếp thu, giải trình cụ thể đối với từng nội dung kiến nghị của cử tri⁴.

- *Về 04 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, cụ thể các nội dung:* (1) Việc giải phóng mặt bằng đường Phạm Văn Đồng kéo dài; (2) Việc giải phóng mặt bằng khu đất trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; (3) việc đền bù GPMB khu vực Đồng Lồi để thi công tuyến đường 27m thuộc phường Nam Lý; (4) Việc xử lý nước thải tại khu vực chợ Công Đoàn.

Nhìn chung, các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố đã được UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, tham mưu giải quyết và trả lời một cách đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, do yêu cầu về tiến độ thời gian kiểm tra, giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri trong khoảng thời gian ngắn nên một số văn bản trả lời chưa rõ ràng; nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng như: Đầu tư cầu, đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng... mặc dù thành phố đã đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phải thực hiện theo lộ trình của Kế hoạch đầu tư công hàng năm, do đó không thể giải quyết ngay như nguyện vọng, mong muốn của cử tri.

2. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh:

Tại Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 23 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (bao gồm 12 ý kiến tại các buổi TXCT trước kỳ họp và 11 ý kiến tại các buổi TXCT sau kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố).

Thường trực HĐND thành phố cũng đã có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh đề có đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời. Đến nay, qua theo dõi, các Sở, ngành cấp tỉnh đã có văn bản giải quyết, trả lời, giải trình đối với 23/23 ý kiến, đạt 100%. Trong đó, có 09 ý kiến đã được tiếp thu, giải quyết, đạt 39,1%; 14 ý kiến có văn bản tiếp thu, giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri, đạt 60,9%.

(Các văn bản tiếp thu, giải trình và các văn bản báo cáo kết quả giải quyết đã được tập hợp, gửi cho Tổ đại biểu; đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường để thông tin đến cử tri theo đúng quy định; đồng thời các văn bản trả lời cũng đã được đăng tải trên website thành phố Đồng Hới tại địa chỉ donghoi.quangbinh.gov.vn để thuận lợi trong việc theo dõi, nắm bắt).

⁴ Các nội dung tiếp thu, giải trình bao gồm các nội dung đang nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết; đang xin chủ trương giải quyết và các nội dung kiến nghị liên quan đến đầu tư công đã được đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố và thực hiện theo kế hoạch đầu tư công hàng năm.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Nhìn chung, việc giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thành phố khóa XXII được các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc. Các văn bản giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng nội dung cử tri kiến nghị, bảo đảm thời gian, cơ bản đáp ứng được mong muốn của cử tri. Những nội dung kiến nghị có thời hạn giải quyết đã được các cơ quan có thẩm quyền nêu rõ thời gian xem xét, giải quyết cụ thể, thể hiện tinh thần tiếp thu, cầu thị, trách nhiệm trong quá trình giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Cùng với việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, UBND thành phố cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng từ các kỳ họp trước.

2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

- Chất lượng báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn những hạn chế nhất định; một số nội dung trả lời theo hướng đang nghiên cứu phương án giải quyết; xin chủ trương giải quyết nội dung đã có văn bản trả lời nhưng qua nhiều kỳ họp vẫn chưa giải quyết dứt điểm; một số nội dung trả lời nhưng chưa nêu thời gian giải quyết cụ thể.

- Việc giải quyết, trả lời của một số phòng, ban, đơn vị, địa phương còn chậm chưa đúng với thời hạn Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố giao.

- Việc phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của một số Tổ đại biểu HĐND còn hạn chế; chưa phản ánh đầy đủ thông tin của cử tri kiến nghị (họ và tên, địa chỉ); một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã vẫn được tổng hợp, báo cáo lên Thường trực HĐND thành phố; một số ý kiến có nội dung chung chung, một số ý kiến đã được trả lời tại các kỳ họp trước hoặc đã được giải trình tại các buổi TXCT nhưng vẫn tổng hợp gửi đến Thường trực HĐND thành phố; một số ý kiến đã được giải trình, giải quyết và có văn bản trả lời hoặc một số ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách đã được giải thích, trả lời nhưng cử tri ở địa phương khác vẫn tiếp tục kiến nghị.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với hai Ban HĐND thành phố

Hai Ban HĐND thành phố nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm để tổ chức giám sát chuyên đề; rà soát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đã được giải quyết, đang giải quyết hoặc những nội dung còn tồn đọng kéo dài, báo cáo Thường trực HĐND thành phố để có giải pháp khắc phục; kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh giữa 02 kỳ họp để tổ chức phiên thảo luận, giải trình, chất vấn, làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn để giải quyết, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phố.

2. Đối với Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND thành phố

- Tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp với UBMTTQVN thành phố, các xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tổng hợp, phân loại nội dung cử tri kiến nghị và thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định

- Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Phối hợp với Thường trực HĐND các xã, phường thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri.

3. Đối với UBND thành phố

- Đề nghị UBND thành phố tăng cường việc rà soát các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng chưa giải quyết, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan có kế hoạch, thời gian, giải pháp giải quyết dứt điểm, tránh để cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; phân công cán bộ tham gia tiếp xúc cử tri tại các điểm tiếp xúc cử tri, địa bàn đảm bảo phù hợp với tình hình để tiếp thu, giải trình các ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc để cử tri được rõ.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan được phân công trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo thời gian quy định; việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri cần thông báo cụ thể nội dung để cử tri được rõ; đối với các ý kiến được phân công chưa đúng thẩm quyền hoặc cần sự phối hợp của nhiều đơn vị thì kịp thời có công văn đề nghị để UBND thành phố và các đơn vị liên quan nắm bắt chỉ đạo, triển khai thực hiện. Thường xuyên báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri để Thường trực HĐND thành phố, cử tri và Nhân dân được biết.

4. Đối với Ủy ban MTTQVN thành phố và các xã, phường

- Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND thành phố và các xã, phường trong hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị liên quan.

- Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố để thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, nhất là tiếp xúc cử tri hai cấp cho Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII đến nay, Thường trực HĐND thành phố báo cáo HĐND thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (Đề B/c);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- Hai Ban HĐND thành phố;
- Tổ ĐB; ĐB HĐND thành phố;
- TT HĐND xã, phường;
- Lưu: VT.

Thu

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mỹ Lợi